

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๔ ๓๑ ๑๓๕๖

พระราชทานยศ

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศแก่ข้าราชการ คือ

วันที่ ๓ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๕๖๐

กระทรวงวัง

ให้เสวกโท พระราชครูวามเทพ	เป็นเสวกเอก
ให้รองเสวกโท พระครูอภัยจารย์	เป็นรองเสวกเอก
ให้หลวงราชมนู	เป็นรองเสวกเอก
ให้หลวงศิลาจารย์	เป็นรองเสวกเอก
ให้หลวงเทพมนู	เป็นรองเสวกเอก
ให้รองเสวกโท หลวงสุริยาเทเวศร์	เป็นรองเสวกเอก
ให้หลวงสิทธิเทพ	เป็นรองเสวกเอก
ให้รองเสวกโท หลวงญาณสยมภูวี	เป็นรองเสวกเอก

วันที่ ๖ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๕๖๐

กระทรวงมหาดไทย

ให้อำมาตย์โท หม่อมเจ้าสกถรรณกร เจ้ากรมประชาภิบาล
เป็นอำมาตย์เอก

เล่ม ๓๔ หน้า ๑๓๕๗ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๖๐

ให้อำมาตย์โท หม่อมเจ้านพมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นอำมาตย์เอก

ให้อำมาตย์โท พระสฤงฆ์พจนกร เป็นอำมาตย์เอก

ให้อำมาตย์โท พระศรีเสนา เป็นอำมาตย์เอก

ให้อำมาตย์โท พระดรพินธุ์พิทักษ์ เป็นอำมาตย์เอก

ให้อำมาตย์โท พระวันพุกภัยพิจารณ์ เป็นอำมาตย์เอก

ให้อำมาตย์ตรี หม่อมเจ้าจิตร โภคทวี ปลัดมณฑลนครไชยศรี
เป็นอำมาตย์โท

ให้อำมาตย์ตรี พระพัฒน์กิจวิจารณ์ เป็นอำมาตย์โท

ให้อำมาตย์ตรี พระสิงห์บุรีศรีนัยเขต เป็นอำมาตย์โท

ให้อำมาตย์ตรี พระตรามบุรีศรีสมุทเขต เป็นอำมาตย์โท

ให้อำมาตย์ตรี พระพิบูลย์สังคราม เป็นอำมาตย์โท

ให้อำมาตย์ตรี พระพินิจนรงค์ เป็นอำมาตย์โท

ให้อำมาตย์ตรี พระอุดรดิฐบุรีศรีพิชัยเกษตร เป็นอำมาตย์โท

ให้อำมาตย์ตรี พระศรีสมัตถการ เป็นอำมาตย์โท

ให้อำมาตย์ตรี หลวงรังสรรค์สารกิจ เป็นอำมาตย์โท

ให้อำมาตย์ตรี หลวงชินเขตร์บริหาร เป็นอำมาตย์โท

ให้อำมาตย์ตรี หลวงไพโรสณฑ์สารักษ์ เป็นอำมาตย์โท

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๔ หน้า ๑๓๕๘

ให้อำมาตย์ตรี หลวงพนผลารักษ์ เป็นอำมาตย์โท

ให้อำมาตย์ตรี หลวงอรัญรักษา เป็นอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์เอก เจ้าราชภาคินัย เป็นอำมาตย์ตรี

ให้รองอำมาตย์เอก หลวงเจดีย์รัฐธำรง เป็นอำมาตย์ตรี

ให้รองอำมาตย์เอก หลวงบุรกีจันทรัง เป็นอำมาตย์ตรี

ให้รองอำมาตย์โท หม่อมเจ้าสืบสุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยเจ้ากรม

ป่าไม้ เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท พระสุรานุรักษ์ เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท หลวงสารบรรณบริบาล เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท เจ้าศักดิ์ประเสริฐ เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท หลวงประธานสุรารักษ์ เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท หลวงนครเขตรับริบาล เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท หลวงบริบาลบหวลัญช์ เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท หลวงชำนาญฤกษ์ราชธูร์ เป็นรอง

อำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท หลวงมหาสวัสดิ์ภิบาล เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท หลวงจันทรัฐนิवास เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท หลวงสถิตย์สิงหเขตร์ เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท หลวงวานเขตรัฐลพินิจ เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงสัจจานุกูล เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงชลัมพิลารักษ์ เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงอนรรฐินฤผดุง เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงเพชรภักดี เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงวิจารณ์ภักดี เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงชานินทร์ปฐมรัฐ เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงภักดีศรีสุพรรณภูมิ เป็นรอง
อำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท หลวงโกคาพิพัฒน์ เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท หลวงสันทรายาทร เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนอรุณเขตร์บริหาร เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนยมนาถดีการ เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนบริพันธ์ชูรามาธุรี เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนอุไทยรัฐบำรุง เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนบริรักษ์เสนาขันธุ์ เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนพิเชยนครกิจ เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้รองอำมาตย์โท ขุนนราภัยพิทักษ์ เป็นรองอำมาตย์เอก

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๔ หน้า ๑๔๐๐

ให้รองอำมาตย์โท ขุนบุพราษณูร์อรรุ่ง เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท ขุนวินิจจนตร เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท ขุนวันสีทธีสาธกร เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท ขุนประมวถนเขตร์ เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท ขุนอนุพันธ์ไพโรสณฑ์ เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์โท ชุ่นหว่า ผู้ช่วยเจ้ากรมป่าไม้ เป็น
รองอำมาตย์เอก

ให้พญาพิศาลบุรี พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นรองอำมาตย์เอก

ให้รองอำมาตย์ตรี หลวงประสงค์เกษมราษฎร์ เป็นรอง
อำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี หลวงประสาสน์โสภณ เป็นรองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี หลวงพิมลสมบัติ เป็นรองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี พันวิชัยจักร์ เป็นรองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนกเชนทรามาตย์ เป็นรองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนพิสิฐรัฐศาสตร์ เป็นรองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนเจริญฐนินติ เป็นรองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนบำรุงเนาวกรณั เป็นรองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนสุกการจรรูญ เป็นรองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนนรการพินิจ เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนเวชกิตต์วิจิบาล เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนนรวิดิเวชการ เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนกำจัดโรคนิกม เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนอนุสรเวชศาสตร์ เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนนรินทรประสาตร์เวช เป็นรอง
อำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนประสิทธิ์เวชการ เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนพิสัยฐานครการ เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนสุพรรณโพธิพิทักษ์ เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนสระธานี เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนประสิทธิ์นรกรรม เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนศรีนครานุกิจ เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนดุรงค์พิทักษ์ เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนอดุลเกียรติ์เขตร์ เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนตราตธานี เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนสมิงสมรรถการ เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนสาครคชเขตร์ เป็นรองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนแดงศรีรักษาเขตร	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนเสนาภิรมย์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนประกอบการบุรี	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนพนัสชโนปการ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนนิคมนครินทร์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนเจนประจักษ์กิจ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนประจักษ์จันทเขตร	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนนราฤทธิไกร	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนสนิทอนุรักษ	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนวิญญาพิชิตราชภูธร	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนธรนินทร์ภักดี	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนชลัภคณารักษ์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนบรรณศาสน์สาทร	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนถาว์นวุฒิกกร	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนสถลสถานพิทักษ์	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนพิทักษ์ประชาชน	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ขุนสารประสิทธิ์เขตร	เป็นรองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี ชุนพิพัฒน์กมลเกษตร เป็นรองอำมาตย์ โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ชุนกัณงไชยธวัช เป็นรองอำมาตย์ โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ชุนธวัชทวีกร เป็นรองอำมาตย์ โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ชุนปรกาการสรรพกิจ เป็นรองอำมาตย์ โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ชุนนิवासวปี เป็นรองอำมาตย์ โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ชุนอุตรอุรมเกษตร เป็นรองอำมาตย์ โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ชุนวรระวุฒิวินิจฉัย เป็นรองอำมาตย์ โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ชุนอนุวัติวิเชียรเกษตร เป็นรองอำมาตย์ โท
ให้รองอำมาตย์ตรี นายแก้วเกษสาร เป็นรองอำมาตย์ โท
ให้รองอำมาตย์ตรี ชุนพิทักษ์ภักดิ์ เป็นรองอำมาตย์ โท
ให้รองอำมาตย์ตรี เชย เสมียนตรามณฑลทหารภูฏี เป็น
รองอำมาตย์ โท

ให้รองอำมาตย์ตรี สุวิยะ นุตลักษณ์ นายอำเภอบางบาล
เป็นรองอำมาตย์ โท

ให้รองอำมาตย์ตรี เอ็ม มณฑลเด็ก นายอำเภอท่าเรือ
เป็นรองอำมาตย์ โท

ให้รองอำมาตย์ตรี แม้น นายอำเภอมหาราชภูฏี เป็น
รองอำมาตย์ โท

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๔ ปี ๑๔๐๔

ให้รองอำมาตย์ตรี เชาญ นายอำเภอนครหลวง เป็น
รองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี หุเวียน นายอำเภอไชโย เป็น
รองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี สน นายอำเภอหนองแค เป็น
รองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี ทิพย์ นายอำเภอโพทอง เป็น
รองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี ตรี นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็น
รองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี แשר นายอำเภอเมืองพาน เป็น
รองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี ประมุล ผู้ช่วยอำนวยการกองมูราภิบาล
เป็นรองอำมาตย์โท

ให้รองอำมาตย์ตรี นัย ฉนกร นายอำเภอทุ่งมะพร้าว
เป็นรองอำมาตย์โท

ให้หลวงสกลรักษาเขตร้อย เป็นรองอำมาตย์โท

ให้หลวงพจนวิจิตร เป็นรองอำมาตย์โท

ให้นายหลิน ผู้ช่วยเจ้ากรมป่าไม้ เป็นรองอำมาตย์โท

ให้นายเล็ก ผู้ช่วยเจ้ากรมป่าไม้	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้นายเฮง ผู้ช่วยเจ้ากรมป่าไม้	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้นายทราย นายอำเภอแก่งคอย	เป็นรองอำมาตย์โท
ให้หลวงวิจิตรภักดี	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้หลวงภิรมย์ โภคา	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้เจ้าไชยสงคราม	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้เจ้าอุตรการโกศล	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ขุนอุดมบริรักษ์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ขุนพิสิษฐสุนทรวการ	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ขุนธรรภาคพิบูลย์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ขุนอารีอุภัยราษฎร์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ขุนพิไชยธานี	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ขุนไพจิตรอักษรจารณ	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ขุนพิไชยนนเขตร์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้ขุนศิริรัฐการ	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายจรูญ คชภูมิ เสมียนตรามณฑลพายัพ	เป็นรองอำมาตย์ตรี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๔ หน้า ๑๔๐๖

ให้นายจรัส บุญแกว นายเวรกรมปกครอง เป็น
รองอำมาตย์ตรี

ให้นายเปอะ ปาณเมตตา นายเวรกรมปกครอง เป็น
รองอำมาตย์ตรี

ให้นายบุญหยด มหาเด็กรายงานมณฑลมหาสารคาม เป็น
รองอำมาตย์ตรี

ให้นายเชื้อ มหาเด็กรายงานมณฑลมหาสารคาม เป็น
รองอำมาตย์ตรี

ให้นายสินธุ์ เจ้าพนักงานพิศดู เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายพ็อน ผู้ช่วยกองเวชวัตถุ เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายพ่วง ผู้ช่วยกองเวชวัตถุ เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายพลอย ผู้ช่วยกองเวชวัตถุ เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายอรุณ จำจังหวัดตราด เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายผิว ปลัดอำเภอเกลง เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายแดง ปลัดอำเภอนะขาม เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายผิว มหาเด็กรายงานมณฑลจันทบุรี เป็น
รองอำมาตย์ตรี

ให้นายสุข ปลัดอำเภอท่าใหม่ เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายวงษ์ ปลัดอำเภอท่าใหม่ เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายเฮง พุศักดิ์ महाดเล็กรายงานมณฑลนครราชสีมา
เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายฟุ้ง เสมียนตราจังหวัดตรัง เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายกลิ้ง นายอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายปรัก สุวรรณานนท์ นายอำเภอบ้านบ่อ เป็น
รองอำมาตย์ตรี

ให้นายฟ่วง สุขพัฒนา อักษรเลขจังหวัดสมุทรสาคร เป็น
รองอำมาตย์ตรี

ให้นายทองอิน จำจังหวัดพิษณุโลก เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายทองอยู่ อักษรเลขจังหวัดพิษณุโลก เป็น
รองอำมาตย์ตรี

ให้นายกวย แก้วศิริ ปลัดอำเภอบางโพ เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายพุด ปลัดอำเภอธานี เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายสอน ปลัดอำเภอคลองตาล เป็นรองอำมาตย์ตรี

ให้นายเชื่อน พูลศรี เสมียนตราจังหวัดสุโขทัย เป็น
รองอำมาตย์ตรี

ให้นายยุ้ว ณะรอง ควบคุมจังหวัดระนอง เป็น
รองอำมาตย์ตรี

ให้ขุนธานีบริรักษ์ เป็นว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้ขุนธานีภพสินธุ์ เป็นว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้ขุนศรีศุภพัฒน์ เป็นว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้นายดอกไม้ มหาเด็กรายงานมดทะเลพ่าย เป็น
ว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้นายเชื้อ ปลัดอำเภอสารภี เป็นว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้นายอืด ปลัดอำเภอหางดง เป็นว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้นายโสภณ ปลัดอำเภอหางดง เป็นว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้นายบุญเปง ปลัดอำเภอบ้านแม เป็นว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้นายโต๊ะ จำจังหวัดลำพูน เป็นว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้นายทองดี ปลัดกิ่งอำเภอแม่ทา เป็นว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้นายทองเร็ว ปลัดอำเภอปากบ่อง เป็นว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้นายโสม ปลัดอำเภอม่วงต๋อ เป็นว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้นายใจมา ปลัดอำเภอปาย เป็นว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้นายหน้าย ราชะนคร ปลัดอำเภอเกาะกา เป็นว่าที่
รองอำมาตย์ตรี

เล่ม ๓๔ หน้า ๑๔๐๕ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๖๐

ให้นายแจ่ม ไชยชนบุตร ปลัดอำเภอเมืองเถิน เป็น
ว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้นายสุมุ สายหงวน ปลัดอำเภอบัว เป็นว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้นายบุญมี เชื้อเหมา ปลัดอำเภอบ้านม่วง เป็นว่าที่
รองอำมาตย์ตรี

ให้นายเลื่อน ทองหลิน ปลัดอำเภอแพะ เป็นว่าที่
รองอำมาตย์ตรี

ให้นายเพชร ปลัดอำเภอร้องกวาง เป็นว่าที่รองอำมาตย์ตรี

ให้นายบุญจัน โล่สุวรรณ ปลัดอำเภอสูงเม่น เป็นว่าที่
รองอำมาตย์ตรี

ให้นายถมยา มหาวัจ ปลัดอำเภอบ้านกลาง เป็นว่าที่
รองอำมาตย์ตรี

ให้นายบัวคำ ปลัดอำเภอบ้านฝื่อ เป็นว่าที่รองอำมาตย์ตรี

วันที่ ๕ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐

ให้เจ้าอุปราชา จังหวัดน่าน เป็นมหาอำมาตย์ตรี